
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยสามัญที ่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2567 
วันที ่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 
 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะค ุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูม ิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษ ุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6        -ลา-  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะค ุ    

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา อบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม          
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต. เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต.         -   

3 นายวิเวช  จ่าชัย    รองนายก อบต.           -     

4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก         -  

5 พันจ่าเอกนิรุจน์  เฉลียวชาติ หัวหน้าสำนักปลัด นิรุจน์  เฉลียวชาต ิ   

6 นายสมคิด  เกินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงแคน สมคิด  เกินชัย  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
นายสมคิด  กินชัย 
ผอ.ร.ร.บ้านสงแคน 
 

1.1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนลา  
-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 สมัยสุดท้ายและเป็น
วันสุดท้ายของการประชุมฯ  มีสมาชิก อบต. ลา  1  ท่าน  คือ  นายสมรัก  สิมมามิตร  
ส.อบต.หมู่ 6 บ้านสงแคน  ขออนุญาตลาการประชุมในวันนี้เพื่อเดินทางไปทำธุรที่
ต่างจังหวัด   จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
1.2. การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในตำบลชีบน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
-แจ้งกำหนดการและสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชี้บนเกมส์  ประจำปี 
2568 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 
2567 ขอเชิญผู้นำผู้บริหารประธานสภาสมาชิกพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  เข้าร่วม
เข้าร่วมทุกท่านและขอขอบคุณที ่ได้ร ับการสนับสนุนทางงบประมาณ  จำนวน  
100,000 บาท พร้อมบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยดี  จะได้มีการเรียน
เชิญและแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั ้งขอขอบพระคุณส่วนงบประมาณที ่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจะสามารถให้ทุกท่านตรวจสอบได้จะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดและคุ้มค่า  ส่วนการขออนุญาตจัดงานและประสานกับหน่วยงานต่างๆจะได้มี
การรายงานขออนุญาตจากสำนักงานเขตการศึกษาฯและท่านนายอำเภอบ้านเขว้า  
รวมถงองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนด้วยต่อไป  ในกรณีการจัดงานกีฬาในครั้งนี้
สปอร์ตไนท์ช่วงเย็น 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 

2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567   
เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖7 

ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568 
-ชี้แจงถึงความจำเป็นในขออนุมัติโอนงบประมาณราจ่ายงบประมาณประจำปี 2568 ตาม
หนังสือที่ ชย 72201/ว 516  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ที่ส่งให้ท่านประธานสภา
และสำเนารายละเอียดให้กับทุกท่านแล้วนั้น  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
โอนลด 
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
งบบุคลากร  โอนลด ทั้งสิ้น 37,460 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
1.  ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตั้งรายการใหม่) 
1.1  เก้าอี้บริการประชาชนแบบเหล็กทั้งจ่าย 27 ,960 บาท  จำนวน 4 ตัวตัวละ 
1,990 บาท 
2.  ครุภัณฑ์เงินบ้านงานครัว)ตั้งรายการใหม่) 
2.1  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 9,900 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็งคุณลักษณะเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
พันจ่าเอกชัยชุมพล ทองแย้ม 
ปลัด อบต. 
 
 
 
นายปรีชา  วงศ์จักษุ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา 
 
 
ที่ประชุม 
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-ได้กล่าวเสริมความจำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูกาลเสียภาษีพ่ี
น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก  จึงได้จัดหาเก้าอ้ีเสริมเหล็กเพ่ือให้เพียงพอต่อ
การบริการพี่น้องประชาชน ณ ปัจจุบัน  ส่วนเครื่องตัดหญ้ามีสภาพเก่าได้ชำรุด  ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน  จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องตัดหญ้าเพ่ิมเติม 
 
-เครื่องตัดหญ้าซื้อเพียงเครื่องเดียวจะเพียงพอสำหรับตัดหญ้าหรือเปล่าครับ  ผมกลัวว่าไม่
เพียงพอสามารถขอซื้อเพิ่มได้นะครับ 
 
-หากสภาให้ความเห็นชอบเพียงพอครับ  
 
 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรืออภิปรายใดๆ เพิ ่มเต ิมกรณีขอการโอน
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568  หรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบครับ 
 
-มีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   10  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
 
 
 

 
-ในโอกาสนี้ผมขอกล่าวอำลาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  เพื่อไปดำรง
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยขอบรรจุลงที่ อบต.เสอเสอเพลอ  
อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ 2  ธันวาคม 2567   รู้สึกภาคภูมิใจที่มี
โอกาสได้ร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนมาเป็นเวลาหลายปี  หากมีอะไรที่
จะให้ได้ช่วยเหลือหรือมีประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ก็ยินดีหากจะให้
กลับมาช่วยงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนอีกครั้งก็ยินดีเช่นกันครับ โดยตั้งใจว่า
จากหลังจากบรรจุที่  อบต.เสอเพลอ  แล้วก็จะขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่  อบต.กุดน้ำ
ใส  อำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป 
 
-ขอแสดงความยินดีให้มีความโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 
 
-เนื่องจาก  พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลียวชาติ  หัวหน้าสำนักปลัด  ได้ทำงานร่วมกับเรามา
เป็นเวลาหลายปีแล้ว  ในโอกาสที่จะย้ายไปจะดำรงตำแหน่งที่มีความก้าวหน้าขึ้น  ผม
ขอนัดให้มีการสู่ขวัญ  ผูกแขนให้กำลังใจ  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2567  ที่จะถึงนี้
นะครับ   
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-กรณีการเสนอโครงการอยากให้ผู้นำเราได้เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหาในการ
ดำเนินโครงการ  ยังต้องยึดระเบียบให้ถูกต้องเพื ่อจะได้ไม่ต้องมากังวลใจในภายหลัง   
หลังจากที่เราหมดวาาระไปแล้ว  คาดว่าโครงการสาธารณะที่จะดำเนินการขอใช้เงินสะสม
คงจะต้องได้มีการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญในเดือนมกราคม 2568  ต่อไป    
-หลังการประชุมขอให้ผู ้ที ่เป็นคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนหรือผู้ที ่มีส่วน
เก่ียวข้องได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ต่อไป 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีวันนี้ผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนทุกท่าน  ที่มาประชุมใน
วันนี้ ทำให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
ถ้าไมมี่อะไรเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดประชุมครับ  ขอบคุณครับ 
 
 

-สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

-ผู้มาประชุม          12  คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม      3   คน 
-ผู้ลาประชุม           1    คน 
-ผู้ขาดการประชุม    -     คน 
 

                                    

ลงชื่อ   จ.อ.ชัยชุมพล  ทองแย้ม  ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ปรีชา  วงศ์จักษุ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ    สมรัก  สิมมามิตร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

ลงชื่อ      พรประภา  ดนตรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ      สนั่น  ใสแสง     ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                              ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 


